



ข่าวสาร

# ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๒๖

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

\*\*\*\*\*

## นักศึกษา ภาค กศ.ป.ป. และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มรพส. น้อมรำลึกถึงพระคุณครู ในพิธีไหว้ครู ปี'๖๐ และการปฐมนิเทศนักศึกษา



เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดพิธีไหว้ครู และปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป. (วันเสาร์ - อาทิตย์) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา

ภาค กศ.ป.ป. และระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมพิธี โดยในช่วงเช้าจัดให้มีพิธีไหว้ครูเพื่อให้นักศึกษาได้น้อมรำลึกถึงพระคุณครู นอกจากนี้ยังมีการปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อชี้แจงข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมแนะนำคณาจารย์ผู้สอน

◆ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ มรพส. ขอเชิญผู้มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ ลงคะแนนเลือกกรรมการและผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ณ หน่วยลงคะแนนที่ท่านสังกัด ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยเลือกกรรมการ ไม่เกินจำนวน ๑ คน และผู้แทนสมาชิก ไม่เกินจำนวน ๒๓ คน (สมาชิกสหกรณ์ฯ จะได้รับเงินค่าตอบแทนในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งจำนวนคนละ ๗๐๐ บาท)

◆ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ มรพส. ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) ประชุมครั้งที่ ๑๓๔ (๙/๒๕๖๐) ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๔ อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป  
หน่วยงานที่มีความประสงค์จะเสนอระเบียบวาระการประชุม สามารถส่งได้ที่งานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.เบอร์ภายใน ๙๒๓๒

# มรพส. จัดประชุมเตรียมพร้อมการเป็นศูนย์สอบพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ ภาคเหนือ เขต ๒ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบการสอบ

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะเป็นศูนย์สอบภาคเหนือ เขต ๒ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดจัดให้มีการประชุมเตรียมพร้อมสอบฯ ร่วมกับ ผู้แทนส่วนอำนวยการสอบฯ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารสถานศึกษาที่รวมเป็นสนามสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุม ท.๔๑๐ อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

สำหรับสนามสอบ มรพส. ได้จัดให้มีสนามสอบ ๖ อาคาร ได้แก่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (IT.), อาคารคณะมนุษยศาสตร์, อาคารที่ปวิชญ์ (ท), อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ฉ) , อาคารคณะวิทยาการจัดการ - อาคารพระปกเกล้า และอาคารวิทยาศาสตร์ ๒ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่ายดังนี้

**วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ท. ๒๐๙ :** กรรมการอำนวยการสนามสอบ, กรรมการหัวหน้าสนามสอบ, กรรมการคุมสอบ, กรรมการประสานงานห้องสอบ, กรรมการกลางสนามสอบ, กรรมการฝ่ายการเงิน และกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

**วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๔๑๐ :** กรรมการกลางสนามสอบ  
**เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๔๑๐ :** กรรมการฝ่ายจัดสนามสอบ, ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย

## บทความ เรื่อง “พิบูลฯ ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟสีหมวก”

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีนโยบายขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟสีหมวก ตามที่ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ที่ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์และผู้โดยสาร ต้องสวมหมวกนิรภัยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คือ สวมหมวกนิรภัยแบบปิดเต็มหน้าแบบเต็มใบ หรือแบบครึ่งใบ ซึ่งทางมหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (พิชฌุโลก) ได้ดำเนินการรณรงค์ในเรื่องการสร้างวินัย เคารพกฎหมาย ใส่ใจจราจร สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้มีการสวมหมวกนิรภัย สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยนโยบายทั้งหมดนี้ บุคลากร นักศึกษา หรือผู้ที่เข้ามาติดต่องานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังเป็นการสร้างวินัยจราจรให้กับตนเองและผู้ร่วมขับขี่บนท้องถนน ดังคำกลอนที่กล่าวว่า

กฎหมายไทยดำรงไว้ด้วยความซื่อ  
กล่าวถึงเรื่องความปลอดภัยไว้ให้ฟัง  
ราชภัฏรวมใจกลายเป็นหนึ่ง  
ให้สวมหมวกนิรภัยกันทุกคน

พร้อมยึดถือปฏิบัติแต่หนหลัง  
ประดุจดังเป็นคู่มือไว้เตือนตน  
คำนึงถึงความปลอดภัยต้องฝึกฝน  
นำวินัยลดอุบัติเหตุสบายตา

ข่าว : น.ส.จารีญา รุชชานา, น.ส.ลลิตา นามใหม่, น.ส.รุ่งนภา สาดา, นายกฤตภาส บำรุง  
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์